

## Không cần lý thuyết, chứng chỉ nghề nghiệp: Một cách học nhanh kỹ năng, tiến thân

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo NYT)

Th&#7913; Hai, 11 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 20:47

---

Các chứng chỉ để cập nhật kỹ năng cho những người không có khả năng hay thời gian để theo học các chương trình đào tạo

Hiện đang có cuộc tranh luận sôi nổi là liệu một nghề để học có đáng với công sức và tiến bộ của bạn hay không, những người có một hướng đi khác cho người trẻ - hay nói chung là tất cả mọi lứa tuổi - muốn tiến thân hay nhanh chóng kiếm tiền là các chứng chỉ đào tạo theo chứng chỉ (certificate programs), theo đó dạy cho học viên những kỹ năng nghề nghiệp cấp cao hơn bậc trung học nhưng sẽ không dẫn đến bằng cấp (associate degree) hay một nghề nghiệp.



*Sinh viên Evergreen Community College ở San Jose tập leo cột điện, trong chứng chỉ nghề nghiệp huấn luyện của Pacific Gas & Electric. Một cách học nhanh để kiếm tiền làm, thay vì lý thuyết 2 năm hay 4 năm, thì học lý thuyết chứng chỉ của đúng ngành mình cần. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)*

## Không cần lý bằng, cần cần học nghề : Một cách học nhanh kiếm tiền thân

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo NYT)  
Th&#7913; Hai, 11 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 20:47

---

Trong vài năm trở lại đây, nghề lập học dạy theo học nghề này đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng ngành nghề, kỹ thuật và địa điểm toán, cho đến tận trường mầm, trang trí trong nhà và pháp lý (paralegaling).

Một bản báo cáo của Trung Tâm Giáo Dục và Lao Động (Center on Education and the Workforce) từ Đại học Georgetown University đưa ra số liệu đáng kinh ngạc của các học nghề này trong việc giúp người học sinh trong trường trung học lao động.

Cho một số ngành nghề, các học nghề này là sự lựa chọn tốt để thay vì đi học đại học, gia tăng khả năng kiếm tiền hàng năm ngay khi có bằng trung học. Một số kỹ thuật trung bình của nghề nghiệp này thậm chí cao hơn khoảng 20% so với những người học hết bậc trung học rồi đi làm.

Nếu học có được các học nghề trong những lĩnh vực họ đang làm việc, mức lương trung bình của họ thậm chí kém khoảng 4% so với những người trung bình của những người có bằng đại học.

“Chúng ta đang hình thành một khuôn mẫu mới của Mỹ dựa theo học nghề Âu Châu” trong lĩnh vực huấn luyện nghề, theo lời ông Anthony P. Carnevale, giám đốc Trung Tâm Center on Education and the Workforce. Ông Carnevale nói rằng các học nghề này cũng giống như các học nghề thực tập (apprenticeships) rất đáng.

Các học nghề được biết đến đáng kể cho những người không có khả năng hay thời gian để theo học các chương trình đại học.

Bản báo cáo, dựa trên các dữ liệu của Thống kê Bộ Lao Động và cuộc thăm dò về kỹ thuật, do Cơ Quan Kế hoạch Kinh tế Quốc gia đưa ra, cho thấy những người có các học nghề cũng có mức lương trung bình như những người tốt nghiệp kỹ thuật qua một số lập trình đại học.

Tuy nhiên, khả năng học của của những người này, dựa trên cuộc thi khảo sát toàn quốc National Assessment of Adult Literacy, lại thấp hơn mức trung bình của người đi học đại học chỉ vài điểm.

## Không cần lý bằng, cần cần chứng chỉ: Một cách học nhanh kiếm tiền thân

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Tâm (theo NYT)

Th&#7913; Hai, 11 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 20:47

---

Ông Carnevale cho rằng các chứng chỉ trình cấp chứng chỉ cho người học có được sự chú trọng vào huấn luyện theo đó giúp người học bắt đầu khi theo đuổi chứng chỉ học “có được khả năng kiếm được việc làm tốt hơn trên mức mà bình thường ra học sẽ có địa trên thành quả học viên.”

Tuy nhiên, chứng chỉ trình học chứng chỉ lại chỉ cho các kết quả trung trung trong một số lĩnh vực nghề nghiệp và phải nhận chứng chỉ ít hơn người lại học tập cách học này.

Phái nam với chứng chỉ chứng chỉ có được mức học trung bình cao hơn khoảng 27% so với mức trung bình của người không có bằng trung học. Nhưng phái nữ chỉ học được khoảng 16%.

“Tôi khuyên các bạn chúng tôi cho phái nữ là rằng lý do cao hơn trình độ chứng chỉ,” theo lại ông Carnevale.

Một trong những lý do có thể giải thích hiện tượng này là phái nữ chứng chỉ theo học chứng chỉ cho những ngành nghề trình độ thấp. Họ chứng chỉ học các ngành nghề kỹ thuật và trang điểm, thẩm mỹ và không khác hơn gì những người không có bằng trung học.

Có điều đáng chú ý hơn nữa là dữ liệu có thể 77% các chứng chỉ ngành kỹ thuật và thẩm mỹ (nhất là tóc) chứng chỉ do các trường trình độ thấp cấp phát, với phí trình trung bình lên tới khoảng \$20,000.

Ông Carnevale nói rằng dữ liệu này cho thấy luật lệ buộc các trường trình độ thấp thực hiện kiếm tiền (for-profit schools) phải chú ý bắt đầu người học viên khi trình độ nghiệp có được việc làm “trình độ học xứng đáng” (gainful employment) để có thể trình độ trình độ học là “điều cần thiết cho không chỉ là ý kiến hay.”